

จบศึกมรดก 100 ล้าน ?หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย?  
ร่ำไห้กราบขอขมา ?แม่เลี้ยง?

นำเสนอเมื่อ : 12 ส.ค. 2552

จบศึกมรดก 100 ล้าน “กรรชัย” ร่ำไห้กราบขอขมา “แม่เลี้ยง” ด้าน “พลอย” สำนึกยังรักอาเหมือนเดิม



คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น	
<input type="checkbox"/>	“หนุ่ม กรรชัย” นำคาถาเกราะปราบขอมมาเลี้ยง ก่อนได้แบ่งสมบัติที่ดิน 26 ไร่ ราคา 28 ล้าน แลกคืนพระภิกษุ
<input type="checkbox"/>	นางงามวิมลรัตน์ปล่อยโฮ ขอโทษหนุ่มที่ไม่เฝ้าดูใจจนเกิดความน้อยใจ ยินดีไปสู้อ “เมย์” ไอลูก ส่วน “พลอยไพลิน” เริ่มสำนึก บอกน้อยใจแต่ยังรักอาหนุม
<input type="checkbox"/>	เคลียร์ดีใจทุกคดี
<input type="checkbox"/>	สำหรับเรื่องราวการฟ้องร้องแย่งสมบัติ 100 ล้านของพี่ศรีภรรยาแม่เลี้ยงตัวเอง “นางวิมลรัตน์ กำเนิดพลอย” และพี่ชายต่างมารดา “นายอิสระ กำเนิดพลอย” คดีโจ่งมรดกของบิดา “นายประกอบ กำเนิดพลอย”
<input type="checkbox"/>	พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนผู้จัดการมรดก
<input type="checkbox"/>	นอกจากนี้หนุ่มยังฟ้องหลานในไส้ “พลอยไพลิน กำเนิดพลอย” ในคดีหมิ่นประมาท และผิดพระ บรมครู
<input type="checkbox"/>	หลังถูกอีกฝ่ายฟ้องศาลจากตามหลังว่า “อกตัญญู” แกมยังส่งอีเมลไปว่าผ่านแฟนสาว “เมย์ เพื่ออภรณ์” ด้าน “พลอยไพลิน” กับบิดา “นายเชษฐา กำเนิดพลอย”
<input type="checkbox"/>	ก็ไมยอมแพ้อะไรคืน ด้วยการฟ้องร้องกลับในคดีฟ้องเท็จ และลักทรัพย์พระภิกษุ
<input type="checkbox"/>	หลังหนุ่มทำอีกก็ไมยอมแฉพระภิกษุ ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกมาเซวให้ดูตามที่ตกลงกันไว้
<input type="checkbox"/>	ภายหลังมีความพยายามไกล่เกลี่ย แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้
	จนกลายเป็นคดีที่ยืดเยื้อมานาน ในที่สุดก็มรดกตระกูล “กำเนิดพลอย” ก็ปิดฉากจบลงด้วยดี เมื่อศาลได้ตัดสินให้ลูกพี่ลูกน้องฝ่าย มาไกล่เกลี่ย ในทุกคดีเป็นคดีสุดท้าย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ (11 ส.ค.) ที่ศาลจังหวัดสิงห์ โดยในหนังสือจำคุกคดีที่ 303 ศาลได้มีการสอบสวนส่วนที่ฝ่ายโลกทั้งเจ็ดจะทะเลาะปาก และไขว่คว้าโลกเกลี้ยกล่อมกันกว่า 4 ชั่วโมง กระทั่งการนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงยอมความกันได้
	โดย ฝ่ายแม่เลี้ยง “นางวิมลรัตน์ กำเนิดพลอย” ยินดียกที่ดินที่ 26 ไร่ อ.ชุมพร จำนวน 26 ไร่ ราคาประมาณ 28 ล้านบาทให้หนุ่ม ด้านพี่ศรีภรรยาแม่เลี้ยงต่างมารดาให้เงินสดแกแม่ เลี้ยงจำนวน 2 ล้านบาท แต่ขอผ่อนชำระรายเดือนละ 5 หมื่นบาทจนครบ ในส่วนทรัพย์สินมรดกอื่นๆ จะมีการแบ่งกันภายหลังครบอายุต่อไป และยังคงมีนางวิมลรัตน์เป็นผู้จัดการดูแลมรดกตามเดิม
	เมื่อคดีสิ้นสุดของ “หนุ่ม กรรชัย” ก็ได้มีพระภิกษุอีก 15 รูป และพระสงฆ์หลวงพ่อกว วัดโพธิ์ลอยจำนวน 2 องค์ ราวเดือนตุลาคม 3 ล้านบาทมาคืน จากนั้นศาลได้สั่งให้หนุ่มขอขมาแม่เลี้ยง และพี่ชายต่างมารดาทั้ง 3 คน ซึ่งหนุ่มก็วิ่งโหม่งกราบแทบเท้าของแม่เลี้ยง ทำเอานางวิมลรัตน์ถึงกับปล่อยโฮ นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้หลานสาว “พลอยไพลิน” ขอขมาอาหนุมเช่นกัน ซึ่งพลอยก็หน้าแตกยินดียอมทำตาม
<input checked="" type="checkbox"/>	ต่อมาทั้งหมดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยนางวิมลรัตน์เผยว่า ที่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากหนุ่มเป็นลูกชายของตน ที่ผ่านมามีคดีคุกกัน เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิด
	“ที่ตกลงกันได้เพราะเขาเป็นลูกชายแม่ เขามาอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่อายุ 15-16 แล้วเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านแม่เป็นเวลา เขาเลยขอไปนอนบ้านแม่ที่ราชบุรี คิดว่าที่ผ่านมามีพระเขาไม่ได้เขามาหมิ่นเลย เขาง่วงงุน ส่วนแม่ก็ทำงานการกุศลตลอดเวลา เลยทำให้เขาไม่ได้คุยกันเป็นปีๆ เขาอาจเกิดความน้อยใจ หรือเข้าใจผิด ซึ่งแม่เป็นคนผิดเองคะ ที่ทำให้ลูกคิดแบบนี้ (ร้องไห้)”
	“แม่ขอโทษนะที่ทำให้เขาไม่ค่อยได้เจอกัน เขาก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแม่ แต่ไม่มีอะไร ส่วนเรื่องมรดกเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็เรียบร้อยแล้ว เขาก็ยังเป็นลูกที่แม่รักเหมือนเดิม แม่ให้อภัยหนุ่ม ตลอดจากนี้เขาสามารถเข้าไปหาแม่ได้เหมือนเดิมทุกอย่าง แม่ก็ฝากหนุ่มตวนะคะเขาเป็นคนดีจริงๆ”
	หนุ่มกล่าวเสริมต่อว่า “จริงๆ มันเป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจกัน ไม่ได้คุยกันก่อน เลยอาจทำให้เข้าใจกันผิด พอเราไม่ได้คุยกันมันเลยมีปัญหา แต่ตอนนี้ตกลงกันได้แล้ว ก็ยินดีที่ผ่านไปได้ด้วยดี ที่ผ่านมาก็บอกแม่มาขอโทษ วันนี้ก็ได้กราบเท้าคุณแม่ไปแล้ว”
	ผู้สื่อข่าวถามนางวิมลรัตน์ว่า จะเป็นผู้ใหญ่ไปเจรจาทำมาสุขอ “เมย์ เพื่ออภรณ์” ให้หนุ่มหรือไม่ เจ้าตัวเผยว่าเคยไปสุขอมาแล้ว แต่สุดท้ายก็แพ้และแต่งงานกันจริงๆ ตนก็ยินดีไปทำมาสุขอให้อีกครั้ง
	“ก็ไปขอไปแล้ว หลายปีมาแล้ว แต่เขาจะแต่งงานเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ เพราะเขาซึ่งอยากมีความสุขกับหลาน ก็เลยยังไม่อยากมีอะไรที่ต่อมมาทาง ก็ไปขอเมย์แล้ว แม่เป็นคนไปขอเอง แล้วถ้าเขาคิดจะแต่งงานกันจริงๆ ก็ไปขอให้อีกได้”
	ด้านหลานสาว “พลอยไพลิน” รับน้อยใจอาหนุม แต่อย่าปากยังรัก และได้กราบขอโทษเรียบร้อยแล้ว
	“พลอยกราบขอโทษอาหนุมไปแล้ว คือพลอยอยู่กับเขาเหมือนพี่น้องทะเลาะกัน ตอนที่พี่ไม่ได้อยู่แล้ว “(สนิทกว่าแกที่ไม่ได้มาอีก” เสียงแม่เลี้ยงพูดแทรก) ปกติพลอยจะสนิทกับอาหนุมมากสนิทกันมาตลอด เวลาเสียใจหรือไม่สบายใจ อาหนุมก็ตามใจมาตลอด คือจริงๆ พลอยไม่ได้ไม่พอใจเขาอะ แต่ไม่อยากรู้ ตอนที่พลอยก็ยังรักอาหนุมอยู่คะ (ร้องไห้สะอึกสะอื้น)”
	“พลอยก็ยังเป็นหลานที่หนูรักอยู่ ตอนนี้เรื่องคดีมันจบไปแล้วครับ” หนุ่มกล่าวปิดท้าย
	ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 สิงหาคม 2552